

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายมนัส มีรอด เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางบุญชู เกื่อนวิถิ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๘๗/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๓/๒๕๖๖

ด้วย นางบุญชู เกื่อนวิถิ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายมนัส มีรอด เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางบุญชู เกื่อนวิถิ นั้น

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายมนัส มีรอด เดิมนายมนัสจดทะเบียนสมรสกับนางอังษัญ มีรอด มีบุตร ๑ คน ชื่อ นายทเนตร มีรอด ถึงแก่ความตายไปแล้ว ต่อมาได้จดทะเบียนหย่ากัน แล้วนายมนัสมาจดทะเบียนสมรสและอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ร้องที่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลวงษ์อ่อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไม่มีบุตรด้วยกัน บิดามารดาของนายมนัสถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๖ นายมนัสป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเพราะชอบดื่มสุราและสูบบุหรี่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลรัตนเวช จังหวัดพิษณุโลก แล้วกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน มีผู้ร้องเป็นผู้ดูแล ทำกายภาพบำบัดจนมีอาการดีขึ้น ปัจจุบันนายมนัสสุขภาพไม่แข็งแรงมีอายุ ๗๐ ปี แต่ยังดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันทำให้ประกอบอาชีพทำนาต่อไปไม่ได้ มีผู้สนใจซื้อที่ดินของ นายมนัส ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๖๕๘ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จึงตกลงจะขาย และนัดกันไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม เมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ แต่เจ้าพนักงานไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้เพราะเมื่อเจ้าพนักงาน สอบถามนายมนัสถึงรายละเอียดนิติกรรม ชื่อภรรยา นายมนัสไม่สามารถตอบคำถามเจ้าพนักงานได้ จึงแนะนำให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน นายมนัสตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก แพทย์ตรวจรักษามีความเห็นว่า นายมนัสมีภาวะสมองเสื่อม(สมองขาดเลือดเต็ม) มีปัญหาเรื่องความทรงจำ

การใช้ภาษาสื่อสาร ช่วยเหลือตัวเองพอได้แต่ไม่สามารถที่จะพิจารณาที่เป็นความทรงจำได้ เมื่อนายมนัสไม่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและต้องชำระเงินกู้ยืมต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ร้องมีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวขายตลาดนัด แต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นายมนัส ขอศาลมีคำสั่งให้ นายมนัสเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมีผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนล้มละลาย เห็นว่าอาการป่วยของนายมนัสเป็นภาวะสมองเสื่อมมีปัญหาเรื่องความทรงจำการใช้ภาษาการสื่อสาร จนไม่สามารถจะจัดการทำงานโดยตนเองได้ จึงเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลนายมนัสมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์และเป็นผู้พิทักษ์ของนายมนัสได้ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามกฎหมาย

จึงมีคำสั่งว่า นายมนัส มีรอด เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางบุญชู เกื่อนวิถี ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฉัตรพันธ์ สุวรรณโรจน์

ผู้พิพากษาอาวุโส